

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ xây dựng quê hương trong chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Kính gửi:

- Các đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh
- Con em xã Quảng An ở địa phương và mọi miền Tổ quốc

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới sâu sắc, toàn diện, bền vững nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Thời gian qua, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân xã Quảng An đã và đang hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã đã chung sức chung lòng vượt qua nhiều khó khăn, nhờ vậy bước đầu đạt được những kết quả quan trọng: Công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kinh tế xã được từng bước đầu tư xây dựng; quy mô sản xuất, năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi được nâng lên; xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tiến bộ; bộ mặt nông thôn đã được đổi mới; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và đi lên.

Toàn xã đến nay đã đạt được 17/19 tiêu chí và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại vào cuối năm 2019 để về đích Nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Tuy vậy, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong thời gian tới vẫn còn bao công việc phải làm, phải quyết tâm tổ chức thực hiện, nhất là việc chỉnh trang đô thị, tạo thêm cảnh quan và tạo nhiều điểm nhấn mang tính trực quan, làm cho mọi nhà, mọi ngõ đường trên địa bàn của xã Quảng An sáng- xanh - sạch và trật tự trị an và hơn hết là cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng lên.

Muốn đạt những mục tiêu đó, ngoài sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, đòi hỏi có sự chung tay giúp sức của các tổ chức, cá nhân, đơn vị và con em của xã Quảng An trên mọi miền đất nước, tiếp tục đồng hành ủng hộ vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp cho xã nhà có điều kiện để tiếp tục xây dựng hoàn thiện hạ tầng thiết yếu các công trình công cộng, nhất là các công trình phục vụ dân sinh, các thiết chế nhà văn hóa xã, khu văn hóa thôn v.v... góp phần quan trọng trong việc hoàn thành cơ bản chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Quảng An trân trọng đón nhận và vinh danh vào sổ vàng của tất cả những tấm lòng đóng góp của quý vị.

Kính chúc quý vị, bà con mạnh khỏe, thành đạt!

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. LÃNH ĐẠO XÃ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH UBND XÃ



Nguyễn Hiền



Lê Văn Hải

Mọi thông tin, đăng ký tài trợ, hỗ trợ xin gửi về:

Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Quảng An

Văn phòng UBND xã Quảng An số điện thoại 0234.556234

Liên hệ với Ông Lê Văn Hải Chủ tịch UBND xã Quảng An SĐT: 0905601112

Ông Đặng Văn Thành Phó Chủ tịch UBND xã Quảng An SĐT: 0975795780

Ông Lê Công Bính Phó Chủ tịch UBND xã Quảng An SĐT: 0965355656